

KIẾN XƯƠNG

Chăm sóc, bảo vệ lúa xuân

Hiện nay, nông dân các xã, thị trấn của huyện Kiến Xương đang tập trung chăm sóc, chủ động phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân. Các địa phương tăng cường tuyên truyền, đôn đốc và hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật bón phân hợp lý bảo đảm cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt.



Nông dân xã Quang Bình (Kiến Xương) tập trung bón thúc cho lúa xuân.

Bình Định là xã cấy sớm nhất huyện Kiến Xương. Thời điểm này, toàn bộ 550ha lúa xuân của xã đang phát triển đồng đều. Để cây lúa sinh trưởng và đẻ nhánh khỏe, HTX SXKD DVNN xã phối hợp với Đài Truyền thanh xã thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn nông dân cách sử dụng phân NPK tổng hợp chuyên thức để bón thúc cho tất cả diện tích. Ông Trần Thanh Sơn, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Ngoài tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, HTX còn tư vấn trực tiếp cho bà con về kỹ thuật bón, sử dụng lượng phân hợp lý khi các hộ xã viên đến mua phân. HTX cũng chuẩn bị đầy đủ lượng phân chuyên thức cung ứng cho bà con để xã viên tránh mua phải phân kém chất lượng.

Không riêng Bình Định, 37 xã, thị trấn của huyện Kiến Xương cũng tổ chức tuyên truyền, vận động, đôn đốc nông dân tập trung chăm sóc lúa xuân đúng thời vụ. Riêng với các xã có diện tích lúa gieo thẳng, các HTX SXKD DVNN hướng dẫn nông dân tỉa dặm bảo đảm mật độ lúa và phủ xanh toàn bộ diện tích. Ông Hoàng Trọng Hiếu, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Trà Giang cho biết: Vụ xuân này, 100% diện tích lúa xuân của Trà Giang được gieo thẳng. Qua kiểm tra, nhiều diện tích lúa có mật độ quá dày, có nơi lại quá thưa do bà con gieo không đều tay và mạ chết chòm vì rét. Vì vậy, địa phương đã hướng dẫn



Cán bộ HTX SXKD DVNN xã Vũ Lễ (Kiến Xương) thường xuyên kiểm tra đồng ruộng.

nông dân bón thúc kết hợp với tỉa dặm bảo đảm mật độ lúa từ 90 - 110 cây/m² và cây cách cây từ 10 - 12cm. Theo bà Nguyễn Thị Mai, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Xương, vụ xuân năm 2017 Kiến Xương gieo cấy 11.300ha lúa, trong đó 7.600ha lúa gieo thẳng. Nông dân các địa phương tranh thủ mọi thời gian ra đồng tỉa dặm kết hợp bón thúc, đến nay cơ bản đã hoàn thành. Do những ngày đầu tháng 3 có mưa phùn kéo dài, thời tiết ẩm, ẩm là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại. Ông Nguyễn Đức Thịnh, Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Kiến Xương cho biết: Qua kiểm tra trên đồng ruộng, vào thời điểm này bắt đầu xuất hiện bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ, ốc bươu vàng và chuột gây hại lúa xuân. Mặc dù mật độ sâu bệnh không cao và chỉ xuất hiện ở một số xã như Thanh Tân, Bình Nguyên, Vũ Sơn, Vũ Tây, An Bình, Bình Định nhưng

khả năng các đối tượng sâu bệnh gây hại sẽ phát triển rất nhanh trong thời gian tới. Trạm đang chỉ đạo cán bộ kết hợp với cán bộ làm công tác bảo vệ thực vật của các xã, thị trấn theo dõi chặt chẽ diễn biến của sâu bệnh; khi mật độ đến ngưỡng sẽ thông báo cho các địa phương tổ chức phun trừ kịp thời không để ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của lúa xuân. Dự kiến, từ ngày 22/3 huyện sẽ chỉ đạo nông dân tập trung phòng, trừ bệnh đạo ôn trên những diện tích có mật độ cao nhằm tránh bệnh lây lan ra diện rộng. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền nông dân diệt ốc bươu vàng, diệt chuột, Kiến Xương chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện và các xã, thị trấn điều tiết nước bảo đảm duy trì nước nông mướt ruộng, không để khô mặt đất hoặc nước ngập non lúa tạo điều kiện cho bà con bón thúc, làm cỏ, tỉa dặm, chăm sóc lúa xuân sinh trưởng, phát triển tốt.

KHẮC ĐUẤN

Quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn thị trấn Vũ Thư có chiều dài gần 2km với hơn 50 gia đình sinh sống, kinh doanh ven đường. Trước đây, các hộ thường tận dụng, lấn chiếm tối đa phần vỉa hè, lợp mái tôn đưa ra để bày hàng quán kinh doanh hoặc phục vụ sinh hoạt của gia đình, gây mất trật tự ATGT và mỹ quan đường phố. Những ngày gần đây, được các thành viên Ban ATGT thị trấn đến tuyên truyền, vận động thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh, các gia đình hiểu rõ và nhanh chóng tiến hành giải tỏa hàng quán, công trình vi phạm hành lang ATGT. Ông Phạm Văn Tuấn, 80 tuổi, tổ dân phố Trung Hưng 3, thị trấn Vũ Thư cho biết: Để tiện lợi cho sinh hoạt, trước đây gia đình tôi xây dựng 20m² mái tôn đưa ra lề đường. Nghe loa truyền thanh thị trấn liên tục tuyên truyền về việc chỉ đạo giải tỏa hàng lang giao thông, không đợi chính quyền thị trấn phải nhắc nhở tôi đã tự giác thuê thợ đến cắt bỏ, tháo dỡ phần mái tôn ra lề đường, chỉ giữ lại phần mái tôn trên diện tích đất sử dụng của gia đình.

Ông Nguyễn Xuân Kiều, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vũ Thư cho biết: Là địa bàn trung tâm huyện, thu hút nhiều gia đình, tập thể, cá nhân sản xuất, kinh doanh nên việc vi phạm hành lang giao thông các tuyến đường, tuyến phố trước kia diễn ra phổ biến, phức tạp. Rút kinh nghiệm nhiều đợt giải tỏa có hiệu quả thấp, lần này, thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh, thị trấn Vũ Thư coi trọng công tác tuyên truyền. Đài Truyền thanh thị trấn cứ 30 phút/lượt tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân thực hiện, kết hợp với thành viên Ban ATGT thị trấn đến nhắc nhở, vận động, ký cam kết tới từng hộ gia đình, nhờ đó, bà con rất đồng thuận, tự giác chấp hành. Đến ngày 15/3, hầu hết các hộ trên tuyến đường quốc lộ 10 đã tự giác tháo dỡ, giải tỏa xong các công trình vi phạm. Thị trấn

VŨ THƯ

Mỗi ngày thêm nhiều tuyến đường phong quang, thoáng đãng

Mỗi ngày thêm nhiều tuyến đường phong quang, thoáng đãng thay thế cho những vỉa hè, lòng đường lổ nhô mái đua, xe cộ, hàng quán tràn lan trước kia, Chỉ thị số 04 ngày 8/3/2017 của UBND tỉnh về giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ đã và đang được người dân Vũ Thư hưởng ứng tích cực.

tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân giải tỏa tại các tuyến đường, tuyến phố khác, sau ngày 25/3 sẽ cưỡng chế giải tỏa các hộ cố tình vi phạm.

Cùng với thị trấn Vũ Thư, 29 xã còn lại trên địa bàn huyện Vũ Thư cũng đang tập trung cao cho việc thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh. Ông Đinh Vĩnh Thụy, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư cho biết: Địa bàn huyện có hơn 10km đường quốc lộ và trên 80km đường tỉnh, huyện tế những năm qua, hầu hết các tuyến đường trên địa bàn đều có tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường gây mất trật tự ATGT. Để triển khai quyết liệt và hiệu quả Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh, huyện đã xây dựng, triển khai kế hoạch, từ ngày 14/3 phát động các xã tiến hành công tác giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng đường và hoàn thành trong tháng 3/2017. Huyện thành lập tổ công tác kiểm tra giám sát các địa phương; đối với địa phương không tổ chức giải tỏa hoặc còn để tái lấn chiếm, huyện sẽ xử lý trách nhiệm lãnh đạo cấp ủy, chính quyền.

Triển khai Chỉ thị số 04, huyện Vũ Thư chia ra 2 giai đoạn: từ ngày 14/3 đến trước ngày 25/3 các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giải tỏa; sau ngày 25/3 tiến hành công tác cưỡng



Nhiều gia đình tự giác tháo dỡ mái đua vi phạm hành lang an toàn giao thông.

chế, xử lý giải tỏa các địa bàn vi phạm vỉa hè, lòng, lề đường. Trong đó, huyện xác định lấy tinh thần tự giác chấp hành của người dân là trọng tâm, vì vậy các ngành, đoàn thể của huyện đã và đang vào cuộc tích cực, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, từ đó tự giác giải tỏa, tháo dỡ công trình vi phạm hành lang ATGT đường bộ.

Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt, đặc biệt thu được sự đồng thuận cao của nhân dân, ngay sau những ngày đầu triển khai, nhiều địa phương như thị trấn Vũ Thư, các xã Hòa Bình, Tân Lập, Song An, Minh



Lực lượng chức năng huyện hỗ trợ người dân thu dỡ biển quảng cáo vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Quang... đã giải tỏa được vỉa hè, lề đường tại các tuyến đường vốn có nhiều hộ gia đình vi phạm trước đây. Đặc biệt, các tuyến đường lớn như quốc lộ 10,

tỉnh lộ 454, tỉnh lộ 463 đã từng bước thông thoáng, phong quang, tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông và làm đẹp cảnh quan chung trên địa bàn.

Ông Phạm Quang Tạo
Chủ tịch UBND xã Tự Tân



Tôi cho rằng việc giải tỏa đã khó nhưng giữ để người dân không tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường còn khó hơn. Để làm được điều này ngoài tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức, ý thức của người dân, thì các địa phương cần tăng cường giám sát, tổ chức giải tỏa ngay và có chế tài xử lý nghiêm các trường hợp tái lấn chiếm chứ không chỉ giải tỏa là xong.

Ông Phạm Giang Nam
Trưởng Công an xã Hòa Bình



Địa bàn xã Hòa Bình có đoạn đường từ trung tâm huyện đến khu vực chợ Thông và một đoạn trên tuyến quốc lộ 10 là các tuyến trọng điểm mà người dân thường xuyên lấn chiếm, sử dụng vỉa hè, lề đường phục vụ cho việc kinh doanh. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, huyện, xã, trước đây chúng tôi tuyên truyền, vận động, ký cam kết để các hộ tự giác di dời, tháo dỡ, giải tỏa hàng quán, mái tôn vi phạm. Riêng tuyến đường quốc lộ 10 đã có 26/28 hộ tự giác giải tỏa. Sau ngày 25/3, những hộ không tự giác, chúng tôi kiên quyết giải tỏa cưỡng chế, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh.

Ông Trương Văn Chuyên
thôn Quyết Thắng, xã Hòa Bình



Để tận dụng vỉa hè cho việc kinh doanh, từ lâu gia đình tôi đã lợp mái tôn đưa ra vỉa hè khoảng 15m² và bày hàng quán. Đến nay, khi chính quyền các cấp vận động thu dỡ, tôi tự giác chấp hành giải tỏa toàn bộ vi phạm, trả lại vỉa hè cho bà con đi lại. Tôi nghĩ phải đặt lợi ích chung của cộng đồng lên trên quyền lợi của cá nhân nên gia đình tự giác chấp hành.

QUYNH LƯU

ĐÔNG ĐỘNG

Nhiều biện pháp xử lý rác thải nông thôn

Ở nông thôn hiện nay, rác thải vẫn xuất hiện nhiều ở vệ đường, chân cầu, mương máng, ao hồ, các bãi đất trống... Rác chất đống nhiều ngày đã ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của người dân. Trong khi đó, hầu hết lượng rác lại không được phân loại, xử lý. Tuy nhiên, tại xã Đông Động (Đông Hưng), vấn đề này đã được giải quyết.

Quốc lộ 10 chạy qua thôn Phú Điền, xã Đông Động, tình trạng vứt rác bừa bãi đã không còn tái diễn nhờ Chi hội Phụ nữ thôn huy động hội viên thu dọn rác thải ngay tại khu vực gia đình sinh sống đều đặn hàng tháng. Bà Nguyễn Thị Phụng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phú Điền cho biết: Việc thu gom rác thải vệ sinh môi trường thu hút rất đông chị em

tham gia. Mình phải đầu tàu gương mẫu, nếu mình không tham gia thì hội viên làm sao họ tham gia với mình được. Thứ nhất, mình phải sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, ra ngoài xã hội, đường làng, ngõ xóm, việc của làng thì hô hào chị em tham gia đầy đủ. Đường làng ngõ xóm của thôn Phú Điền hiện nay rất sạch sẽ. Huy động các hộ dân trong khu dân cư tự thu

gom rác thải tại nơi mình sinh sống là một trong những giải pháp được xã Đông Động triển khai. Không những thế, việc phân loại rác thải sinh hoạt ngay trong gia đình cũng đã trở thành thói quen của nhiều hộ dân ở đây. Bà Phạm Thị Lan, người dân thôn An Bài, xã Đông Động cho biết: Địa điểm tôi phân ra làm 2 cái thùng tự gom, một thùng đựng túi bóng, thùng thứ hai đựng

rau màu. Những rau xanh thải ra thì tôi chôn, những rác thải không xử lý được thì cho tổ thu gom rác đem đến bãi rác tập kết. Trong thôn làng giờ không còn rác vất ra sông, đường làng ngõ xóm rất sạch sẽ. Ngay sau khi ký cam kết với UBND huyện về công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, Đông Động không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền mà còn huy động các đoàn thể đứng ra

đảm nhiệm việc thu gom rác thải trên các tuyến đường, trên đồng ruộng. UBND xã đầu tư mua sắm quần áo, trang thiết bị cho tổ thu gom rác, xây dựng bãi xử lý rác tập trung và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo. Ông Phạm Thanh Niên, Chủ tịch UBND xã cho biết: Lượng rác lớn, các tổ thu gom tiến hành xử lý ngay, không để tình trạng rác tồn đọng trên địa bàn. Đồng thời, địa phương cũng thông tin rộng rãi trong nhân dân quy định của pháp luật về xử phạt những trường hợp tự ý xả rác thải bừa bãi. Hiện nay, cán bộ và nhân dân Đông Động quyết tâm bảo đảm vệ sinh môi trường để nhân dân có môi trường xanh - sạch - đẹp theo đúng tinh thần UBND xã đã cam kết với UBND huyện. Nếu như trước đây, xung quanh ao hồ, ven đường giao thông, các nơi công cộng... những bãi rác tự phát mọc lên đồng ngang thì nay ở Đông



Phụ nữ là lực lượng nòng cốt tham gia thu gom, xử lý rác thải.

Động tình trạng này đã không còn tái diễn. Đó là do sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể

và các cơ sở thôn, đặc biệt hơn là nhận thức của người dân về công tác vệ sinh môi trường đã được nâng cao. Cách làm của Đông

Động không mới nhưng đã mang lại hiệu quả, cần được nhân rộng.

THU THÚY
(Đài TTTH Đông Hưng)